

## ปาฐกถาพิเศษ

### “แทนคุณแผ่นดิน”

โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  
ในโอกาสวันสถาปนา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ ๖๓  
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

\*\*\*\*\*

“...อยากให้ใช้คำว่าตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมากกว่า แทนคุณแผ่นดิน แต่จะใช้คำไหนก็ไม่สำคัญอยู่ที่การกระทำ โดยขอทำความเข้าใจการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี ทำความดีให้แผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกสาขาอาชีพ รัฐบาล องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน รวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งนั้น ฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจึงมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้ง ยิ่งใหญ่ไพศาล ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คนหรือสถาบัน องค์กร ได้กระทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญ มีความก้าวหน้า สงบสุข คนในชาติมีความรักสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษาที่ดีพอในการประกอบอาชีพได้ มีความยั่งยืน มีคนไม่ด้อยกว่าคนดี...”

“...ขอทำความเข้าใจว่าการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี ทำความดีให้แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและชาติบ้านเมือง ถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเข้าใจคำว่า ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบัติจะต้องยึด ๑. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. ต้องซื่อสัตย์ เสียสละ จงรักภักดี ๓. คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องทำตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. เป็นนายคนต้องมีความเมตตา มีความเป็นไทย เป็นธรรม มีแต่ให้ และรับได้อย่างเดียวคือ ความทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมคิดแก้ไข ๕. จัดความยากจนในบ้านเมือง เพราะเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวย ความยากจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ชัดขวางความเจริญของชาติบ้านเมือง เราต้องช่วยกันขจัดปัญหาความยากจนให้ได้ ๖. ยึดตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗. ทำงานให้คุ้มค่า คุ้มเวลา และคุ้มความเป็นคน โดยยึด ๓ แนวทางคือ สะดวก เรียบง่าย และประหยัด ซึ่งทุกคนอยู่ในกองทัพบก ต้องยึดหลักการนี้ เพราะกองทัพบกไม่ได้ร่ำรวย งบประมาณที่ได้มาต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมรักษาวัฒนธรรมไทย มีจริยธรรม คุณธรรม เพราะจะทำเราเป็นคนดี ไม่โกง ไม่เอาเปรียบ ตั้งอยู่ในธรรมทุกอย่างโปร่งใส สะอาด มีความเป็นธรรม ถ้าคนในชาติเข้าใจในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบัติตามประเทศจะมีคนดี มีมากเปียดคนไม่ดีตกเวที...”

“...เราควรระลึกจดจำและก่เกิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จไปทรงงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทรงงานมาก ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เรียนรู้ จดจำ ซึมซับ และปฏิบัติตาม ทั้ง ๓ พระองค์ คือสมเด็จพระย่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จนมมี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ นำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ทรงเรียนรู้ จดจำมาสะสมประสบการณ์ มีความรู้มากมาย ทำทุกอย่าง และไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย ท้อแท้ ยิ่งทรงงาน ทรงยิ่งรู้ว่าต้องช่วยเหลือคนยากจน ทรงปฏิบัติให้เราเห็นทุกวัน ท่านทรงแนะนำสิ่งที่ปฏิบัติได้ ในการเสด็จฯ ทรงงานในที่ต่าง ๆ คงเคยเห็นท่านและในทีวี บางคนเคยตามเสด็จ ก็มีหมอของพวกเราก็ตตามเสด็จไป ท่านทรงไปแต่ในถิ่นที่ทุรกันดาร ในถิ่นที่ยากลำบาก ในถิ่นที่มีกินลำบาก ผมเดาเอาและผมคิดว่ายอม ท่านคงรู้ในพระทัยดีว่า ในเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีคนเขาดูแลมีคนเขาช่วยเหลือดูแลแล้ว แต่คนที่อยู่ในที่ทุรกันดาร หากคนเข้าไปดูยาก นอกจากคนที่จริงๆ ไปทนลำบากในสถานที่เหล่านั้น ตอนนี้เด็กๆ ตามชายแดนก็อ่านหนังสือได้ เขียนหนังสือได้ พูดไทยได้ และก็รู้จักวิธีช่วยเหลือตัวเองได้ นั่นก็เพราะฝีมือของสมเด็จพระเทพฯ ที่ท่านทรงช่วยเด็กเหล่านั้น อันนี้ก็คือสิ่งหน้าอินดี ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้นำเรื่องนี้ขึ้นมา ใช้ประโยชน์ในงานวันนี้...”

“...พวกเราต้องตระหนักเสมอว่า แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถเดินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ โดยการช่วยให้บ้านเมืองแข็งแรง ดังนั้นการที่พวกเราจะได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต้องตระหนัก ๑. ต้องประกอบอาชีพตระหนักถึงคุณค่าชีวิตมนุษย์ ๒. ให้บริการงานแพทย์ ปฏิบัติตามหน้าที่ เอาใจใส่ ถือผู้ป่วยเป็นดุจญาติของเรา ๓. ปฏิบัติกับผู้ป่วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๔. บริการด้านฉุกเฉินตามหลักมนุษยธรรม ๕. ไม่ถือโอกาสตักตวงประโยชน์ ทำสิ่งผิดกฎหมาย จึงขอให้ภูมิใจเพราะแพทย์เป็นอาชีพที่ช่วยชีวิตคน ฉะนั้นต้องประพฤติตนแบบอย่างที่ดี ต้องเป็นแพทย์มืออาชีพ คือ เป็นแพทย์ทั้ง กาย วาจา ใจ ส่วนแพทย์โดยอาชีพ คือ เก่งในสาขาต่างๆ โรงพยาบาลเรามีแพทย์มืออาชีพ ในฐานะตนเคยเป็นคนไข้ แต่ยังมีแพทย์อีกอย่าง ที่ไม่ย่อถอยถึง คล้ายๆ คำหั้นคือ อาชีพแพทย์มีเงินเดือนเท่านั้น ไม่สนใจงานในหน้าที่ ดังนั้นเราควรจะเป็นแพทย์มืออาชีพ และแพทย์โดยอาชีพ จะได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทั้งนี้หากกองทัพบกมีแพทย์ ๒ อย่างนี้จะมีความสามารถ ดูแลกำลังพลของกองทัพบกแข็งแรง และทำให้ชาติ บ้านเมือง แข็งแรงด้วย...”

\*\*\*\*\*